

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ว๐๐๑๗



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

เรียน (เวียงส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ)

อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๐๐๑๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งแผนฯ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยงานของท่านได้จัดส่งแผนฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว นั้น

เพื่อให้แผน BCP ของหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำระบบบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ.ร. จะขอความอนุเคราะห์ท่านจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผน BCP เพิ่มเติม ดังนี้

๑. แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map)
๒. แบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist)

โดยจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา เนตรน้อย)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

Line @opdcteam (ติดต่อสอบถาม)

e-mail foresight@opdc.go.th (ติดต่อสอบถาม)

e-mail opdcbcm@opdc.go.th (ส่งไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติม)



รายละเอียดการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับ	กรม	เรียน	เลขที่ หนังสือ	ลงวันที่
1	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ว 0017	18-มิ.ย.-63
2	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		
3	สำนักงานกิจการยุติธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม		
4	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		
5	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		
6	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม		
7	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		
8	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		
9	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร		
10	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		
11	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ		
12	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน		
13	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน		
14	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ		
15	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ		
16	สถาบันอนุญาโตตุลาการ	ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ		
17	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์		

18	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล		
19	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		
20	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
21	สำนักงานธนานุเคราะห์	ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์		
22	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ,	ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		
23	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย		
24	องค์การคลังสินค้า	ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า		
25	บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		
26	การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย		
27	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		